

ที่ กบข. 3010 / ว. 4226 / 2553

22 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.

เรียน ปลัดกระทรวง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการ อัยการสูงสุด เลขาธิการ อธิการบดี ประชาสัมพันธ์เขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.  
2. ข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามจังหวะชีวิตตนเอง โดย กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. สามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 1 แผนจากแผนการลงทุนทั้งหมด 4 แผน ได้แก่

1. แผนตลาดเงิน "ดอกผลเรื่องรอง คุ่มครองเงินต้น" ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี เน้นรักษาเงินต้น อัตราผลตอบแทนน้อย ระดับความเสี่ยงต่ำสุด
2. แผนตราสารหนี้ "เน้นเสี่ยงน้อย ค่อย ๆ ออม" ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เน้นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินฝาก โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย ระดับความเสี่ยงสูงกว่าแผนตลาดเงิน
3. แผนหลัก "ให้ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงพอเหมาะ" เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงสูง ไม่น้อยกว่า 60% เน้นผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งเป็นแผนปัจจุบันที่ กบข. นำเงินสมาชิกไปลงทุน
4. แผนผสมหุ้นทวี "เสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุ้นผลตอบแทนด้วยตราสารทุน" ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ กรณีสมาชิกไม่ประสงค์เลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเอง กบข. ก็จะบริหารเงินของสมาชิกตามแผนหลักต่อไป สมาชิกที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6

กบข. เห็นว่าแผนการลงทุนที่ กบข. นำเสนอจะเป็นโอกาสและประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่ข้าราชการสมาชิก กบข. ในสังกัดและในสวนราชการย่อยของท่านได้รับทราบต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

เช่นอสาฯ กบข.  
เขานัน  
18 ส.ค. 53

ขอแสดงความนับถือ

ศิริกัญญา ยาทิพย์

(นางศรีกัญญา ยาทิพย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6 หรือ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

ที่ตั้ง สำนักงาน กบข. 1179 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10500 โทร 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-0603-4